

KỶ HỢP THỨ BẢY QUỐC HỘI KHÓA XIV...

(Tiếp theo trang 1)

bổ sung nên chưa tạo động lực để phát triển. Như các vướng mắc trong thực hiện đầu tư, nhất là các quy trình thủ tục từ việc lập dự án, quyết định, triển khai và giải ngân dự án đầu tư. Về tích tụ đất đai trong nông nghiệp đã có nhiều ý kiến, kiến nghị nhưng đến nay cũng chưa có giải pháp tháo gỡ. Đối với khách phục vụ xuất khẩu, dịch bệnh: đầu năm 2019, bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra ở một số tỉnh, đến nay đã lan ra gần 50 tỉnh, thành trong cả nước nhưng việc hỗ trợ kinh phí dập dịch, hỗ trợ cho người chăn nuôi chưa kịp thời... Trong nông nghiệp: nước ta có tiềm năng, lợi thế lớn, nhiều sản phẩm nông sản có thể đưa ra thế giới như lúa gạo, con cá, con tôm hoặc ca phê, ca cao... nhưng hiện tại chưa có sản phẩm nào có thương hiệu quốc tế và thị trường ổn định; ví dụ: xuất khẩu gạo rất lớn nhưng chưa có thương hiệu, tỷ lệ được hưởng của người sản xuất rất thấp; trong lĩnh vực thủy sản: nghề làm nước mắm ra đời và phát triển hàng trăm năm ở nước ta, tạo sinh kế cho người dân ven biển nhưng đến nay vẫn còn lúng túng việc xác định

tiêu chí, tiêu chuẩn nước mắm truyền thống và nước mắm công nghiệp, khó khăn cả trong việc thành lập hiệp hội nước mắm truyền thống... cũng để cho một số doanh nghiệp và ngư dân bức xúc.

Về phát triển nguồn nhân lực, đây được coi là một trong những mũi đột phá. Tuy nhiên, vẫn không khắc phục được tình trạng thiếu thiếu thợ, vẫn loay hoay trong ngành Giáo dục, đặc biệt là trong lĩnh vực dạy nghề, nguồn nhân lực không được sử dụng hoặc không đáp ứng được yêu cầu; tình trạng bạo lực học đường và tình trạng xâm hại trẻ em, những vi phạm trong thi cử và xử lý cán bộ vi phạm, trách nhiệm của các cấp, ngành chưa được xác định rõ ràng đang tiếp tục gây bức xúc trong cử tri và nhân dân. Vấn đề hạ tầng: việc phát triển hạ tầng, đặc biệt là đường giao thông còn nhiều bế tắc vì vốn đầu tư công hiện nay rất hạn chế, mặt khác việc giải ngân nguồn vốn này cũng rất khó khăn bởi các vướng mắc về quy trình, thủ tục, trong khi đó cơ chế thu hút nguồn lực xã hội hóa trong lĩnh vực này còn chưa

thông thoáng, đầu tư theo các hình thức BOT, BT... chưa được công khai, minh bạch.

Từ thực tiễn trên, đại biểu Phạm Văn Tuấn kiến nghị một số nội dung:

Đề nghị Chính phủ, các cơ quan trung ương phải quyết liệt hơn trong việc cải cách thể chế, không chỉ đơn thuần là thủ tục hành chính mà quan trọng hơn là kịp thời thể chế chủ trương, quan điểm của Đảng bằng cơ chế, chính sách nhưng phải rất đồng bộ, rất thông thoáng, khả



Đại biểu Phạm Văn Tuấn, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình phát biểu tại hội trường.

CHÚ TRỌNG TÌM KIẾM...

(Tiếp theo trang 1)

sản xuất lúa chất lượng T10, DT68 ở xã Tây Tiến (Tiền Hải); mô hình sản xuất lúa Nhật ở các xã Vũ Hòa và Thượng Hiến (Kiến Xương); mô hình sản xuất khoai tây hàng hóa, ớt hàng hóa ở xã Quỳnh Minh (Quỳnh Phụ), xã Hồng Minh (Hưng Hà) và xã An Ấp (Quỳnh Phụ); mô hình nuôi bò thịt theo chuỗi liên kết bò thịt của Australia với quy mô từ 5.000 - 6.500 con của Công ty TNHH Một thành viên Chân nuôi Việt Hùng (xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà); công nghệ nuôi cấy mô tế bào kết hợp khí canh sản xuất cây giống khoai tây sạch bệnh... Bên cạnh đó, ngành Nông nghiệp còn phát huy hiệu quả vai trò của các

HTX trong việc chuyển tải, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến nông dân; đã hình thành xu thế hợp tác, liên kết giữa HTX với hộ thành viên và các doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho các hộ thành viên.

Tại buổi làm việc, các đại biểu phát biểu làm rõ hơn những định hướng đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu và phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi

nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của ngành Nông nghiệp trong việc tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện sản xuất nông nghiệp trong toàn tỉnh; đồng thời, yêu cầu thời gian tới ngành Nông nghiệp cần chú trọng tìm kiếm các mô hình để đẩy mạnh phát triển bởi thực tế hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa có mô hình sản xuất nào thực sự tiêu biểu. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng gợi ý một số nội dung nâng cường Nông nghiệp cần tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới nhằm tạo ra sự đột phá. Cụ thể là: trong lĩnh vực trồng trọt, cùng với việc xác định cây lúa là chủ lực, trong đó phải chọn ra được 2 loại giống lúa có năng suất và chất lượng cao với diện tích chiếm từ 70 - 80% tổng diện

tích gieo cấy, mỗi huyện cũng cần chọn ra 2 loại cây màu chủ lực với diện tích chiếm từ 70 - 80% tổng diện tích gieo trồng cây màu, đồng thời lựa chọn được loại cây công nghiệp và cây ăn quả làm cây chủ lực của địa phương mình không chỉ tiêu thụ ở thị trường trong nước mà còn phục vụ xuất khẩu, từ đó trọng tích tụ ruộng đất, khuyến khích áp dụng công nghệ cao trong sản xuất và khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị; tích cực tham quan, học hỏi các mô hình phát triển nông nghiệp ở các địa phương trên cả nước; tìm kiếm, phát hiện và tổ chức các mô hình phù hợp với điều kiện của địa phương mình, trên cơ sở đó để xuất tình xem xét hỗ trợ ngân sách các mô hình đem lại hiệu

quả cao năng suất, nâng cao năng suất lao động. Đề nghị Chính phủ khẩn trương, kịp thời có cơ chế, chính sách rõ ràng, đồng bộ trong khu vực nông nghiệp; bảo đảm đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu. Muốn làm được điều đó thì phải có quy hoạch vùng sản xuất, quy hoạch về thị trường, về sản phẩm chủ đạo của từng vùng, thúc đẩy phát triển sản xuất theo chuỗi, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp. Sửa đổi Luật Đất đai để đẩy nhanh việc tích tụ ruộng đất, tăng hạn điền để thu hút đầu tư vào nông nghiệp, tháo gỡ hạn chế về quy mô sản xuất mạnh mẽ; có cơ chế, chính sách và đầu tư thỏa đáng cho Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững. Đề nghị Chính phủ sớm bố trí nguồn vốn để hỗ trợ kịp thời cho người dân trong việc tiêu hủy lợn bị bệnh dịch tả lợn châu Phi. Tỉnh riêng Thái Bình đã tiêu hủy trên 16.000 tấn, với số tiền theo cơ chế hỗ trợ của Nhà nước cho người dân khoảng 600 tỷ đồng. Còn thiết hại tích tụ của hộ chăn nuôi lợn ra còn lớn hơn nhiều, đồng thời có giải pháp kịp thời để hỗ trợ người dân trong việc phát triển đàn vật nuôi thay thế trước tình hình tái đàn đối với con lợn là rất khó khăn.

ĐỒNG CHÍ PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy tặng quà các cháu học sinh Trường Mầm non An Vũ (Quỳnh Phụ).

Trường Mầm non An Vũ. Năm học 2018 - 2019, Trường Mầm non An Vũ có 14 nhóm lớp với 476 học sinh; Trường Mầm non An Vũ có 12 nhóm lớp với 469 học sinh. Trong năm học qua, hai trường luôn quan tâm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ em, công tác xã hội hóa xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp ngày càng khang trang, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

Sau khi thăm cơ sở vật chất nhà trường, nói chuyện với các cháu thiếu nhi, giáo viên, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy hỏi thăm sức khỏe, điều kiện sống, học tập, vui chơi của các cháu, chúc các cháu luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, vâng lời ông bà, bố mẹ, thầy cô giáo, thi đua học tập tốt để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Tặng quà cho các cháu, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy mong muốn hai trường tiếp tục giữ vững và phát huy những thành tích đạt được, quan tâm hơn nữa đến chất lượng giáo dục, chất lượng bữa ăn để các cháu có sức khỏe học tập và rèn luyện. Đồng chí đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đồng thời tạo những điều kiện thuận lợi nhất để trẻ em được phát triển toàn diện.

VŨ THƯ...

(Tiếp theo trang 1)

công tác bảo vệ, hỗ trợ, chăm sóc trẻ em; tổ chức các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", vì cuộc sống cộng đồng; huy động thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng, chống tệ nạn xã hội. Huyện Khuyến khích các địa phương, tổ chức, cá nhân tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí an toàn, lành mạnh, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em trong dịp hè. Các hoạt động hè hướng tới mục tiêu tạo môi trường vui chơi an toàn, lành mạnh cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng và thu hút sự quan tâm của cộng đồng trong việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

Nhân tháng hành động vì trẻ em, các đồng chí lãnh đạo UBND huyện Vũ Thư đã trao 66 suất quà, mỗi suất trị giá trên 300.000 đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em khuyết tật trên địa bàn.

ĐÔNG HUNG

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 4

Sáng ngày 30/5, huyện Đông Hưng khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 4.

Tại lớp bồi dưỡng, 143 học viên là chủ tịch công đoàn, tổ trưởng chuyên môn các trường tiểu học, THCS; quản đốc, phó quản đốc, tổ trưởng, tổ phó, ca trưởng, kịp trưởng, chuyên trưởng các công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã nghe đại diện Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS huyện giới thiệu các chuyên đề thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh trong đó có chuyên đề về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; những nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, văn bản pháp luật liên quan đến giáo dục quốc phòng, an ninh, dân quân, tự vệ, biên giới quốc gia, biển Việt Nam...

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong hai ngày 30 - 31/5. Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên được nâng cao kiến thức quốc phòng, an ninh, từ đó vận dụng có hiệu quả trong tổ chức thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

THU HIỀN

42 TẬP THỂ, CÁ NHÂN...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 30/5, Ban Chỉ đạo cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" ưu tiên dùng hàng Việt Nam" của tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động và biểu dương doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu giai đoạn 2009 - 2019. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Đàm Văn Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc vận động tỉnh; Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại biểu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị, các huyện, thành phố và đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh dự hội nghị.

10 năm qua, cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" do Bộ Chính trị phát động luôn được các cấp ủy đảng, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; chính quyền, MTTQ, sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp của tỉnh triển khai đồng bộ những giải pháp thiết thực đưa

cuộc vận động vào cuộc sống. Qua hàng nghìn hội nghị và sự vào cuộc tích cực của các cơ quan báo chí trong tỉnh đã giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, lợi ích của cuộc vận động và tích cực hưởng ứng sử dụng hàng Việt. Các cơ quan chức năng đã làm tốt công tác quản lý thị trường; phòng, chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhiệt tình tham gia cuộc vận động với việc đổi mới môi trường, nâng cao chất lượng, mẫu mã đẹp, giá thành hấp dẫn người tiêu dùng. Đến nay, trên 70% người tiêu dùng trong tỉnh thường xuyên sử dụng hàng Việt và đã ý thức được trách nhiệm, quyền lợi khi ưu tiên sử dụng hàng hóa sản xuất trong tỉnh, trong nước; hình thành nét đẹp trung văn hóa tiêu dùng. Kết quả đó đã góp phần quan trọng giúp

Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc vận động tỉnh; Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại biểu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị, các huyện, thành phố và đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh dự hội nghị.

10 năm qua, cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" do Bộ Chính trị phát động luôn được các cấp ủy đảng, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; chính quyền, MTTQ, sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp của tỉnh triển khai đồng bộ những giải pháp thiết thực đưa

cuộc vận động vào cuộc sống. Qua hàng nghìn hội nghị và sự vào cuộc tích cực của các cơ quan báo chí trong tỉnh đã giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, lợi ích của cuộc vận động và tích cực hưởng ứng sử dụng hàng Việt. Các cơ quan chức năng đã làm tốt công tác quản lý thị trường; phòng, chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhiệt tình tham gia cuộc vận động với việc đổi mới môi trường, nâng cao chất lượng, mẫu mã đẹp, giá thành hấp dẫn người tiêu dùng. Đến nay, trên 70% người tiêu dùng trong tỉnh thường xuyên sử dụng hàng Việt và đã ý thức được trách nhiệm, quyền lợi khi ưu tiên sử dụng hàng hóa sản xuất trong tỉnh, trong nước; hình thành nét đẹp trung văn hóa tiêu dùng. Kết quả đó đã góp phần quan trọng giúp

6.500 doanh nghiệp trong tỉnh phát triển ổn định, đóng góp trên 60% GRDP, 70% tổng thu ngân sách của tỉnh và giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham luận làm rõ những kết quả, kinh nghiệm đạt được trong thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và đề xuất một số giải pháp để thực hiện cuộc vận động hiệu quả hơn trong giai đoạn mới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được trong 10 năm thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; sự vào cuộc có hiệu quả của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể từ tỉnh tới cơ sở và các tầng lớp nhân dân đã hưởng ứng tích cực làm nên thành công trong 10 năm thực hiện cuộc vận động. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" do Bộ Chính trị phát động là một chủ trương đúng, cần thiết để tạo ra môi trường sản xuất, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, doanh nhân. Cuộc vận động đã góp phần đưa ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ trong nước, trong tỉnh thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế và vươn lên phát

triển ổn định, bền vững. Sự phát triển của doanh nghiệp đồng nghĩa với việc tạo ra nhiều việc làm cho nhân dân, nâng cao đời sống nhân dân...

Trên cơ sở tổng kết, đánh giá kết quả, kinh nghiệm, những tồn tại, hạn chế sau 10 năm thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", để cuộc vận động tiếp tục phát huy mục đích, ý nghĩa trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy yêu cầu cả hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở cần phát huy những thuận lợi, khắc phục tồn tại, khó khăn, đưa cuộc vận động lên tầm cao mới, thiết thực, hiệu quả hơn. Muốn vậy, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp trong tỉnh cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong triển khai cuộc vận động bảo đảm thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm. Mỗi người dân hãy hưởng ứng tích cực hơn nữa trong việc lựa chọn, ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam. Các doanh nghiệp cần không ngừng đổi mới trong hoạt động quản lý, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đầu tư máy móc hiện đại, mở rộng quy mô sản xuất làm ra nhiều hàng hóa có chất lượng cao, mẫu mã đẹp, có đủ sức mạnh cạnh tranh cả về giá

trình ổn định, bền vững. Sự phát triển của doanh nghiệp đồng nghĩa với việc tạo ra nhiều việc làm cho nhân dân, nâng cao đời sống nhân dân...

Thành và thị trường; chiếm lĩnh thị trường trong nước, vươn ra thị trường quốc tế ngoài để phát huy những lợi thế mà các hiệp định thương mại (FTA) Việt Nam đã ký kết với các nước. Người tiêu dùng vì sự phát triển của doanh nghiệp và doanh nghiệp vì quyền lợi của người tiêu dùng hãy cùng nhau thực hiện tốt cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong thời gian tới.

Thay mặt Ban Chỉ đạo cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh, đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc vận động tỉnh đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đại biểu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo tỉnh, hứa sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành thành viên triển khai thực hiện cuộc vận động một cách hiệu quả, thực chất và lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng thời gian tới.

Tại hội nghị, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo cuộc vận động của tỉnh và Sở Công Thương đã tuyên dương, khen thưởng 42 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

KHÁC QUẢN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Thái Bình thông báo nhận hồ sơ thí sinh dự thi tuyển vào làm việc tại Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện thuộc tỉnh Thái Bình với số lượng tuyển dụng là 03 chỉ tiêu.

- Đối tượng và điều kiện**
 - Điều kiện chung
 - Là công dân Việt Nam có địa chỉ thường trú tại Việt Nam; có đơn đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng, có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với điều kiện tuyển dụng.
 - Đủ sức khỏe để thực hiện công việc.
 - Điều kiện riêng
 - Về trình độ chuyên môn:
 - Tốt nghiệp Đại học trường: Học viện Ngân hàng, Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh hoặc tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán thuộc các trường đại học khác.
 - Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh và chứng chỉ Tin học Văn phòng trình độ B hoặc tương đương trở lên.
 - Về tuổi đời: Không quá 30 tuổi.
 - Về ngoại hình: Ngoại hình cân đối; nam cao từ 163cm trở lên, nữ cao từ 155cm trở lên
 - Hồ sơ đăng ký dự tuyển
 - Đơn đăng ký dự tuyển (viết tay) theo mẫu;

- Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
 - Bản sao giấy khai sinh, chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân;
 - Bản sao chứng thực của cơ quan có thẩm quyền các văn bằng, bằng điểm kết quả học tập và chứng chỉ đào tạo ngắn hạn khác. Khi nộp hồ sơ yêu cầu mang bản chính và bản sao, chứng chỉ để đối chiếu;
 - Giấy khám sức khỏe do trung tâm y tế quận, huyện trở lên cấp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;
 - 02 ảnh thẻ cỡ 4x6 chụp không quá 06 tháng và 02 phong bì (có dán tem và ghi đầy đủ thông tin về họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người nhận);
- Hình thức và nội dung thi tuyển**

Thí sinh dự tuyển phải trải qua 02 vòng thi: Thi phỏng vấn và thi viết về nghiệp vụ Tin dụng, Kế toán ngân hàng. Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển thông báo sau.
 - Ngày và nơi nhận hồ sơ dự tuyển**
 - Ngày nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính, kể từ ngày 11/6/2019 đến hết ngày 17/6/2019
 - Nơi nhận hồ sơ: Phòng Hành chính - Tổ chức, chi nhánh NHCSXH tỉnh Thái Bình, số 140 phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình; Điện thoại liên hệ 0227.3837.616.

**NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
CHI HÀNH TỈNH THÁI BÌNH**

THÔNG BÁO BÁN ĐẦU GIÁ CỔ PHẦN THUỘC SỞ HỮU CỦA UBND TỈNH THÁI BÌNH TẠI CTPC MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH THÁI BÌNH

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 109E, Lý Bôn, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
- Ngành nghề kinh doanh chính: Cung cấp dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp, rác thải nguy hại...

2. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần: 62.782.590.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi hai tỷ bảy trăm tám mươi hai triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng)

3. Cổ phần chào bán thông qua đấu giá:

- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần chào bán: 4.586.959 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm: 13.143 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần NĐT ngoài nước được phép mua: 4.586.959 cổ phần

4. Tổ chức tư vấn bán đầu giá: Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

5. Thời gian làm thủ tục đăng ký đầu giá:

- Thời gian: Từ 8h00 ngày 31/5/2019 đến 15h30 ngày 21/6/2019 (sáng từ 8h00 - 12h00; chiều từ 13h00 - 17h00 các ngày làm việc).
- Địa điểm: Tại các đại lý đầu giá công bố trong Quy chế.

6. Thời gian, địa điểm nhận phiếu tham dự đầu giá:

- Thời gian: Chậm nhất 16h00 ngày 26/6/2019;
- Địa điểm: Tại các đại lý đầu giá công bố trong quy chế;

7. Thời gian và địa điểm tổ chức bán đầu giá:

- Thời gian: 8h30 ngày 28 tháng 6 năm 2019
- Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Địa chỉ: Số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Mọi thông tin tham khảo tại website: <https://www.hnx.vn/vi-vn>